

## คลายล็อกมาตรการเตรียมสอบครูผู้ช่วยปี64แล้ว

☛ นำเสนอเมื่อ 29 ก.ย. 2564

**รมว.ศธ.เผย เตรียมเสนอบอร์ดก.ค.ศ. พิจารณาแนวทางสอบครูผู้ช่วย ปี 2564 หลังเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากสถานการณ์โควิด-19**

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 ไปตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้ามาสมัครมากกว่า 1.7 แสนราย แต่ด้วยสถานการณ์ความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการสอบออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทำให้สว.ราชการไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 ได้ตามกำหนดการเดิม ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาในหลายด้าน ทั้งด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรครูในการเข้าไปจัดการเรียนการสอนทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ คุณภาพของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า "ทั้งนี้เพื่อให้การสอบแข่งขันสามารถดำเนินการได้ในสภาวะการณืนี้ ตนจึงได้เร่งหาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกภาคส่วน และได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการฯ สอบครูผู้ช่วยได้วิเคราะห์รูปแบบ ทูาแนวทาง และความเป็นไปได้ในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูประจำปี พ.ศ. 2564 นี้ ให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วและมีประสิทธิภาพ ในสภาวะการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทราบว่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการหารูปแบบและแนวทางไว้เรียบร้อยแล้ว และจะได้เตรียมนำแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุม ก.ค.ศ. ในวันที่ 30 ก.ย.นี้

หากมีมติเห็นชอบแนวทางตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เสนอ ก็จะได้ออกให้สว.ราชการเร่งดำเนินงานตามแนวทางและแนวปฏิบัติโดยด่วนต่อไป ในช่วงที่ผ่านมาศธ.เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาและพยายามหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวขอย่าได้กังวล และก็ขอฝากกำลังใจไปถึงครุรุ่นใหม่ที่กำลังเตรียมตัวและรอคอยที่จะเข้ารับการสอบบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยในครั้งนี้ ขอให้เตรียมความพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามาสู่ระบบการศึกษาให้ได้ เพื่อนำความรู้ความสามารถที่มีมาเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในการช่วยกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของประเทศเราให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น" น.ส.ตรีนุช กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันที่ 29 กันยายน 2564](#)